

ปฏิทินการประเมิน ITA สถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กรอบระยะเวลา	ขั้นตอนการประเมิน
กรกฎาคม 2567	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาในสังกัด
18 – 23 กรกฎาคม 2567	- สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT(2) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 คน ผ่านช่องทางที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
กรกฎาคม - สิงหาคม 2567	- สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
24 – 31 กรกฎาคม 2567	<p>การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา - สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
24 – 31 กรกฎาคม 2567	<p>การตอบแบบวัดการรับรู้ EIT</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ EIT (1) <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับสถานศึกษา - สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบโดยจะต้องนำ QR Code ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ❖ EIT (2) <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยตรง (ตามช่องทางที่สถานศึกษาได้ทำการลงทะเบียน) <p>**หมายเหตุ** : แบบวัดการรับรู้ EIT (1) หมายถึง ส่วนที่สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาด้วยตนเอง แบบวัดการรับรู้ EIT (2) หมายถึง ส่วนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของสถานศึกษา</p>

กรอบระยะเวลา	ขั้นตอนการประเมิน
1 – 16 สิงหาคม 2567	การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT - สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT ผ่านช่องทางที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
19 – 23 สิงหาคม 2567	การตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ ประมวลผลการประเมิน - ผู้ประเมินตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ (โดยกำหนดคะแนนไว้ในไฟล์ spreadsheet ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด)
26 – 28 สิงหาคม 2567	การแจ้งผลคะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลคะแนนและข้อชี้แจงสำหรับผลคะแนนที่ได้ 0 (ศูนย์) ให้กับสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาได้ชี้แจง เหตุผลเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในเอกสารคู่มือ
29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2567	การสรุปผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน - ผู้ประเมินจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ตาม <i>Template</i> เอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด)
6 กันยายน 2567	การประกาศผลคะแนน ITA Online - ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาและนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่งไปยังช่องทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด)

หมายเหตุ : *ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า